



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
30 พฤศจิกายน 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



กัญชา กัญชง

ประเด็นสำคัญ

1. ประกาศควบคุมช่อดอก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, กท.ธุรกิจ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, ผจก., กท.ธุรกิจ, ประชาชาติ, แนวหน้า, workpointtoday, mcot, TNN, NBT)

- นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ แถลงชี้แจงกรณีการใช้กฎหมายควบคุมช่อดอกกัญชา โดยสาระสำคัญของประกาศฯ ล่าสุตระบุน ผู้ที่จะนำช่อดอกไปศึกษาวิจัย ส่งออก จำหน่าย/แปรรูป ต้องขออนุญาตตาม พ.ร.บ.คุ้มครองภูมิปัญญา ที่กรมฯ ส่วน ตจว.ขอที่ สสจ. หากไม่ขออนุญาตจะมีความผิดตามกฎหมายอาญา เมื่อได้รับแล้วต้องแสดงในสถานประกอบการ จัดทำข้อมูลแหล่งที่มา การนำไปใช้ รายงานปริมาณ หากจะส่งออก ต้องแจ้งรายครั้ง ประเด็นห้ามจำหน่ายเพื่อการสูบในสถานประกอบการ แพทย์ไม่สามารถประกอบวิชาชีพเวชกรรมนอกสถานพยาบาลได้ หากฝ่าฝืนจะถูกจำคุกและปรับ

- นพ.เทวัญ ธาณิรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า ต้องรอกกฎหมาย พ.ร.บ.กัญชา ที่กำลังจะเข้าพิจารณาในสภา สธ.จึงออกประกาศกำหนดโซนนิ่งได้ ระหว่างนี้จะมีการตรวจสอบต่อเนื่องจนกว่าจะมี พ.ร.บ.

- นายวิศวกร พจน์ประสพ ประธานวิสาหกิจชุมชนศูนย์อภิบาลด้วยพืชสมุนไพรแห่งริเวอร์แคว และประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนนิคมสมุนไพรสัมพันธ์ตะวันตก เผยประกาศกระทรวงฉบับนี้ถือว่าดีมาก ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกกัญชาทางการแพทย์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ได้รับการคุ้มครองสิทธิทั้งการดำเนินการและการขาย และขอให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ที่เห็นต่าง ช่วยปราบปรามการลักลอบนำเข้ากัญชาจำนวนมากจากต่างประเทศอย่างจริงจัง รวมถึงบริษัทยักษ์ใหญ่หลายแห่งที่สร้างคาเฟ้กัญชาสำหรับขายช่อดอก หาช่องโหว่กฎหมายทำให้เกษตรกรเสียโอกาสทั้งใน กทม.-ตจว.

- นายสมชาย ภิญญา อดีตสมาชิก อบจ.นครราชสีมา เผยสถานการณ์ที่ไมยังมีกฎหมายรองรับพืชกัญชา ทั้งการควบคุมการใช้ และการกำหนดอัตราโทษ โดยเฉพาะช่อดอก ส่งผลให้เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศรวม 4 พันแห่ง ไม่สามารถนำกัญชาที่กำลังออกช่อดอกส่งจำหน่ายให้เอกชนผลิตเป็นยา จะเร่งนำปัญหาอุปรสรครายงานให้คณะทำงานของนายอนุทิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือเยียวยา

- นายประชัน ชาวสามทอง ประธานและสมาชิกเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กล่าวว่า การควบคุมช่อดอกกัญชาควรมองให้รอบด้าน โดยเฉพาะประโยชน์ทางการแพทย์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นนำไปเป็นยารักษาโรค ผู้ป่วยส่วนหนึ่งได้ใช้กัญชาที่มีสรรพคุณสามารถบรรเทาอาการเจ็บปวดเรื้อรัง ทำให้ร่างกายฟื้นฟูและหายป่วย มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นหลายราย จากการพูดคุยกับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีสายป่านสั้นและสมาชิกไม่เข้าใจบริบท มีหลายแห่งประสบปัญหาเงินทุนหมุนเวียน ต้องลดกำลังการผลิตและชะลอการปลูก หากสถานการณ์เป็นเช่นนี้อาจเห็นวิสาหกิจชุมชนไม่สามารถเดินต่อไปได้ และอาจเลิกกิจการเพราะหมดทุน

- นางจิตติมา แดงจันทร์ ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายกัญชาบนเกาะสมุย กล่าวว่า เห็นด้วยกับประกาศกรณีควบคุมเฉพาะช่อดอกกัญชา ต้องมีใบอนุญาตการขายกัญชา เพราะถือว่าผู้ประกอบการได้รับการอบรมมาแล้ว จะแนะนำการขายกัญชาได้อย่างถูกต้อง ขณะนี้เกาะสมุยมี นท.เข้ามาเยอะ ร้านกัญชาเป็นที่ตอบรับอย่างดีในช่วงกิจกรรมฟูลมูนปาร์ตี้ ไม่รู้ว่าจะแต่ละร้านเปิดแบบถูกต้องหรือไม่ อยากให้ภาครัฐช่วยเข้ามาดูแล

2. ลงพื้นที่ตรวจสอบย่านถนนข้าวสาร


สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (topnews, ch7, thailandplus)


- นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ พร้อมด้วย จนท.เขตพระนคร กทม. ลงพื้นที่ตรวจสอบการลักลอบขายช่อดอกกัญชาบนถนนข้าวสาร และตรวจสอบใบอนุญาตของร้านที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์กัญชา พบว่ามีบางร้านโฆษณาขายช่อดอกกัญชา ได้ขอให้ปลดป้ายลง และบางร้านถือใบอนุญาตไม่ถูกต้องไม่ตรงกับจังหวัดที่จำหน่าย จึงแนะนำให้ไปขออย่างถูกต้อง ไม่พบการวางขายกัญชาแบบพันลำ

3. ความร่วมมือไทย-อิตาลี

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (บ้านเมือง, INN)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ร่วมปาฐกถาพูดคุยกับสมาชิกหอการค้าไทย-อิตาเลียน ถึงโอกาสทางธุรกิจและความร่วมมือระหว่าง 2 ชาติ เมื่อถามถึงนโยบายกัญชา นายอนุทินกล่าวว่า สำหรับคนต่างชาติที่ไม่คุ้นเคย อาจรู้สึกแปลกใจกับนโยบายนี้ แต่สำหรับประเทศไทย กัญชาอยู่กับวิถีชาวบ้านและเป็นภูมิปัญญามานานหลายร้อยปี ในฐานะสมุนไพร

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ที่ปรากฏอยู่ในตำรับยาโบราณ เพียงแต่นำภูมิปัญญาดั้งเดิมกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพ และเป็นการเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจ และไม่ใช่เพียงแต่ประเทศไทย หลายประเทศที่กำลังขับเคลื่อนนโยบายกัญชาถูกกฎหมายอยู่ ดังนั้น ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากนโยบายนี้จะมีแต่เพิ่มขึ้นในปีต่อ ๆ ไป</p> <p>4.กฎหมายกัญชา สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ผจก.) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, ผจก., เดลินิวส์, โพสต์ทูเดย์) - นายชัชปัฐวิ อัฐพรเมธา ตัวแทนสมาพันธ์กัญชาเพื่อประชาชน ยื่นหนังสือต่อนายศุภชัย ใจสมุทร ประธาน กมธ. วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชาฯ เรียกร้องให้พิจารณาแก้ไขกฎหมายและระเบียบต่างๆ ในการควบคุมกัญชาทางการแพทย์ กัญชาเพื่อการนันทนาการ และกัญชง ด้านนายศุภชัยกล่าวว่า จากข้อเรียกร้องของสมาพันธ์ฯ บางเรื่องเป็นอำนาจหน้าที่ของสภาผู้แทนฯ ที่จะพิจารณาในร่าง พ.ร.บ.นี้ ส่วนอีกหลายเรื่องเกี่ยวข้องกับงานของ สธ. จะช่วยประสานงานไปยัง สธ.ต่อไป</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผจก. เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, ผจก., ไทยโพสต์, ทุนอินไซด์) - นายทศพร นิลกำแหง นายกสมาคมสหอุตสาหกรรมพืชกัญชงและกัญชา พร้อมสมาชิก 15 บริษัท เข้าพบนายอนุทิน เพื่อสนับสนุนและขอให้ผลักดัน พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ให้ผ่านสภาฯ ให้ได้</p> <p>5.กัญชาคาเฟ่ สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ข่าวสด, เดลินิวส์, ฐานเศรษฐกิจ, สยามรัฐ, ประชาไท, คมชัดลึก, กท.ธุรกิจ, thejournalistclub, sanook, isranews, nationtv, voicetv, INN) - น.ส.ตรีชฎา ศรีธาดา รองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า รู้สึกไม่สบายใจเมื่อเห็นข่าวย่านถนนข้าวสาร ใจกลางกทม. และเมืองพัทยา พากันเปิดกัญชาคาเฟ่ขายกัญชาเพื่อสันทนาการ สอบถามนายอนุทินว่าใครเป็นคนอนุญาตให้ทำ ทั้งที่ไม่มีกฎหมายควบคุม ปลดปล่อยเปิดธุรกิจขายช่อดอกกัญชามานานหลายเดือน เพิ่งออกกฎกระทรวงมาควบคุม และตั้งคำถามถึงนายกฯ ที่รับผิดชอบบริหารงานของ รมต.และหน่วยงานภาครัฐ เหตุใดจึงปล่อยให้เปิดร้านจำหน่ายกัญชาและสูบเพื่อสันทนาการ</p> <p>6.งานวิจัยกัญชา สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผจก. เว็บไซต์ (ผจก., สยามรัฐ, ไทยโพสต์, Hfocus) - นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผอ.สวรส. กล่าวถึง ผลการทบทวนเอกสารงานวิจัย ตปท.เกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์ พบว่ามีถึง 20 งานระบุว่าลดความเจ็บปวดได้ในระดับปานกลาง เจ็บปวดเรื้อรังจากโรคมะเร็ง โรคโครห์น โรคลำไส้ที่มีการอักเสบ มีประสิทธิภาพในการลดระดับน้ำตาลกับกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน ส่งเสริมการนอนหลับ ทนความเจ็บปวดอีกด้วย</p>	
 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	
<p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1.ปรับแผนการรักษาโควิด สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, มติชน, ข่าวสด, คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจ, thebangkokinsight, news1live) -นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ขณะนี้มีการปรับปรุงแนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัยดูแลรักษาโรคโควิด 19 คาดจะประกาศใช้ในวันที่ 30 พ.ย. 65 โดย 1.ผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง ไม่มีปอดอักเสบ ไม่มีปัจจัยเสี่ยงเป็นโรครุนแรง ให้การดูแลรักษาแบบผู้ป่วยนอก ปฏิบัติตาม DMHT อย่างน้อย 5 วัน รักษาตามอาการ ตามดุลพินิจแพทย์หากต้องให้ยาต้านไวรัสอาจให้ยาโมลนูพิราเวียร์ หรือยาฟาวิพิราเวียร์ในเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี 2.ผู้ป่วยอาการไม่รุนแรง แต่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรง หรือไม่มีปัจจัยเสี่ยงแต่มีปอดอักเสบเล็กน้อยถึงปานกลางที่ยังไม่ต้องให้ออกซิเจน ได้ปรับเกณฑ์ปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรงเพื่อให้เข้าถึงยาด้านไวรัสสะดวกขึ้น ใน 3 กลุ่ม คือ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังรวมโรคปอดเรื้อรังอื่น ๆ ในระยะ 2 ขึ้นไป, โรคหัวใจและหลอดเลือด Class 2 ขึ้นไป และโรคเบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ ปรับเป็นไม่มีระยะของโรคและเป็นโรคเบาหวานธรรมดา แพทย์สามารถให้ยาตามดุลพินิจได้ ซึ่งในกลุ่มนี้ได้เพิ่มภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป (LAAB) ด้วย รวมถึงปรับคำแนะนำการให้ยา โดยแพ็กซ์โลวิด ควรเริ่มภายใน 5 วันตั้งแต่เริ่มมีอาการ ให้ยา 5 วัน 10 โดส เรมเดซิเวียร์ ควรเริ่มใน 5 วัน ตั้งแต่มีอาการ ให้ 3 วัน 3 โดส, LAAB ควรเริ่มใน 7 วันตั้งแต่มีอาการ ให้ 1 โดส และโมลนูพิราเวียร์ ควรเริ่มใน 5 วัน ตั้งแต่มีอาการ จำนวน 5 วัน 10 โดส ทั้งนี้ มีเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด 19 ภาพรวมทั้งประเทศ 7,564 เตียง ผู้ป่วยครองเตียง 1,468 เตียง คิดเป็นร้อยละ 19.4 สำหรับเตียงระดับ 2-3 ใช้ไปร้อยละ 35 คาดว่าจนถึงปีใหม่เตียงระดับ 3 น่าจะไม่ถึงร้อยละ 50 เพราะความรุนแรงของโรคไม่เหมือนเดิม</p> <p>2. วัคซีน Covavax สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ topnews - ศ.นพ.ยง ภูวรวรรณ หน.ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา จุฬาฯ เผยผลการศึกษาการใช้วัคซีนโปรตีนซับยูนิต Covovax หรือ Novavax เป็นเข็มกระตุ้นสูตรต่าง ๆ 2 เข็มแรกที่ฉีดในประเทศไทย ทั้งที่เป็นเชื้อตาย,ไวรัสVector, สูตรไขว้หรือ mRNA ได้ผลดีไม่แตกต่างกัน การกระตุ้นวัคซีนเชื้อตายมีแนวโน้มภูมิคุ้มกันที่ค่อนข้างสูง นับเป็นรายงานแรก ๆ ที่ใช้</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>วัคซีนโปรตีนซับยูนิตกระตุ้นเชื้อตาย แสดงให้เห็นว่ากระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดี และอาการข้างเคียงของวัคซีนต่ำมาก โดยเฉพาะอาการไข้ หลังฉีดแทบไม่พบเลย</p> <p>3. ความเห็นนักวิชาการ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ผู้จัดการ</p> <p>-ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมจุฑา เตือนช่วงนี้การติดเชื้อหนาแน่นชัดเจนจากทุกช่วงอายุ แต่ที่แปลกกลายเป็นวัยหนุ่มสาวและวัยกลางคนที่แข็งแรง พบมีอาการหนักและอาจจะต้องระวังว่าไม่ใช่อาการในระบบมาตรฐาน แต่ออกมาค่อนข้างรวดเร็ว มีไข้ เหนื่อยลำหอนที่มีความดันตก ท้องเสีย อ่อนเพลีย รวมถึงอาการทางระบบสมอง ทำให้ซึม เริ่มเลอะเลือนไปพร้อมกับมีไข้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องจับตามองการระบาดครั้งนี้ ทั้งนี้ ประชาชนต้องมีวินัยในการดูแลตนเองอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการสังเกตตนเอง หากรู้สึกว่ามีอาการที่เข้าข่ายโควิด 19 ควรรีบรักษา โดยไม่ต้องรอ ATK ขึ้น 2 ซิต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, news1live, sonthitalk)</p> <p>-รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ จุฬาฯ เผย เชื่อว่าไทยมีแนวโน้มจะระบาดจากสายพันธุ์หลากหลาย และแม้จะมีทั้ง XBB, BA.2.75.x และ BQ.1.x หากติดตามไปในอนาคต BQ.1.x จะมีโอกาสเพิ่มสูงนำสายพันธุ์ย่อยอื่น เพราะ growth advantage สูง ทั้งนี้ คงต้องรอดูติดตามเพราะมีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งสัดส่วนผู้ครองการระบาด พฤติกรรมป้องกัน ชนิดและความครอบคลุมของวัคซีน เงื่อนไขเวลา ฯลฯ พร้อมเตือนปชช.เพิ่มการระวังพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน และสวมหน้ากากให้ถูกวิธี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ โพสต์ทูเดย์</p> <p>-ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ หน.ศูนย์โรคอุบัติใหม่ทางคลินิก รพ.จุฬาลงกรณ์ โพสต์ การระบาดของโอมิครอน เริ่มเจอสายพันธุ์หลากหลายมากขึ้น และเปลี่ยนไปจากสองอาทิตย์ก่อนอย่างชัดเจน เริ่มไม่เห็น BA.5 แต่เห็น BA.2.75 มากที่สุด รองลงมา XBB, BJ.1, BH.7 และอื่นๆ เป็นสัดส่วนพอ ๆ กัน ดูเหมือนไวรัสที่ระบาดกำลังแข่งขัน ซึ่งทุกสายพันธุ์หลบภูมิได้ดี จึงเห็นการติดเชื้อในคนที่ได้วัคซีนและมีการติดเชื้อซ้ำ ทั้งนี้ ไวรัสโอมิครอนอาการรุนแรงน้อยลง แต่ไม่ใช่กับทุกคน คนที่มีความเสี่ยงสูงน่าจะต้องไปกระตุ้นวัคซีน เพื่อลดความเสี่ยงที่ต้องนอนโรงพยาบาลหรือเสียชีวิต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ สยามรัฐ</p> <p>-พล.อ.ท.นพ.อนุตตร จิตตินันท์ อดีตประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ โพสต์ การรับวัคซีนอาจไม่ช่วยป้องกันการติดเชื้อจากสายพันธุ์ใหม่ ๆ ได้ดีนัก แต่ยังคงช่วยลดความรุนแรงและการเสียชีวิตได้ คนที่ได้รับวัคซีนโควิด 19 เข็มสุดท้ายมานานเกิน 4-6 เดือน ภูมิคุ้มกันจะเริ่มต่ำลงมาก จึงควรรับวัคซีนเพิ่มเติม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยโพสต์</p> <p>-งานวิจัยใหม่ที่ตีพิมพ์ในวารสาร BMC Medicine เดือนนี้ พบความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของโรคเบาหวานหลังจาก COVID 19 ในทุกกลุ่มอายุ และสูงที่สุดในช่วงสามเดือนแรกหลังการติดเชื้อ จากการวิจัยผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID 19 ชั้นรุนแรงมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคเบาหวานหลังการติดเชื้อ รวมถึงผู้ที่ติดเชื้อที่ไม่รุนแรงก็มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น เน้นย้ำถึงความสำคัญของแพทย์ที่รักษาผู้ป่วยโควิด 19 ในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานอย่างใกล้ชิดหลังหายป่วย</p> <p>4. Omicron BF.7</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ TNN</p> <p>-ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของจีน เผยโอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BF.7 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ย่อยของ BA.5 สายพันธุ์ย่อยโอมิครอนรุ่น 3 คือ สายพันธุ์หลักที่กำลังระบาดในจีน จนทำให้เกิดการระบาดของโควิด19 ทั่วจีนในระลอกล่าสุด ทั้งนี้ BF.7 จะก่อโรคได้ยากกว่า แต่กลับติดต่อดีง่ายขึ้นและตรวจพบยากขึ้นซึ่งสร้างความลำบากในการควบคุมและป้องกันการระบาด</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>การบริหารกระทรวงสาธารณสุข</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก.คอลัมน์ ข่าวปนคน คนปนข่าว</p> <p>- กระแสการเมืองช่วงนี้ ดูเหมือนจะไม่ส่งผลกระทบต่อรัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. ที่ใช้कुศโลบาย กระชับอำนาจให้เกิดประสิทธิภาพ ผ่านทุกวิกฤตด้านสุขภาพไปได้ด้วยดี อาจด้วยเพราะกำลังพลที่แข็งแกร่ง ทำงานเป็นทีม ทำให้ภาพของ นายอนุทิน ในกระทรวงสาธารณสุขตอนนี้ได้รับการยอมรับและเกิดความร่วมมือในการทำงานอย่างสมบูรณ์แบบไม่บ่อยนักที่จะมีนักการเมืองทำงานร่วมกับข้าราชการประจำได้อย่างสิ้นไหลเช่นที่เกิดขึ้นในยุคนี้ ทำให้ สธ. สามารถดูแลสุขภาพประชาชนได้ในแทบทุกสถานการณ์ ได้รับการยอมรับและชื่นชมจากต่างประเทศและองค์การอนามัยโลกว่า ประเทศไทยมีระบบการสาธารณสุขที่เข้มแข็งเป็นลำดับต้น ๆ ของโลก</p>	
<p>ตรวจสุขภาพใจผ่านไลน์ ‘หมอพร้อม’</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์ เว็บไซต์ (TNN, Workpointtoday, Line today, กรมประชาสัมพันธ์, สยามรัฐ, สวพ.FM91)</p> <p>- น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากที่รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พัฒนาแพลตฟอร์มหมอพร้อม เพื่อให้เป็นระบบบริการประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด19 ล่าสุดแพลตฟอร์มหมอพร้อมได้เพิ่มฟังก์ชันตรวจสุขภาพใจ ผ่านไลน์หมอพร้อม ทำแบบทดสอบ พร้อมมีระบบให้พูดคุย AI</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เก็บข้อมูลสีหน้า น้ำเสียง และเนื้อหาเพื่อประมวลผลให้คำแนะนำ พร้อมทีมติดต่อกลับกรณีพบความเสี่ยงฆ่าตัวตาย</p> <p>สร. ลงนาม แผนนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับชาติ</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ทีวีช่อง NBT,TNN, thaigov, thailandplus)</p> <p>- นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัด สธ. เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนนโยบายด้านการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด และพิธีลงนามความร่วมมือในการบำบัดพฤติกรรมกรรมการเสพยาเสพติด และการฟื้นฟูสภาพร่างกาย และจิตใจผู้ติดยาเสพติด ในสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ระหว่าง สธ. กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กรมการปกครอง ป.ป.ส. เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการดำเนินงาน พร้อมทั้งเพิ่มความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อให้เกิดการบริการทั้งศูนย์คัดกรอง สถานบำบัดผู้ติดยาเสพติด สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม เพื่อให้ผู้ป่วยยาเสพติดได้รับการดูแลอย่างมีมาตรฐานและครอบคลุม ทั่วทั้งประเทศ</p>	
<p>ห่วงสถิติอุบัติเหตุพุ่งสูงช่วงวันหยุดยาว</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (สวท., สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, pptvhd36, bluechiphthai, prd, Chiangmai-mail, thailandplus)</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากสถิติศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนนตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 23 พ.ย.65 พบผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 847,000 ราย ส่วนใหญ่เป็นรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ในพื้นที่ กทม. รองลงมาคือ ชลบุรีและนครราชสีมา โดยในปีที่ผ่านมาพบผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตสูงช่วงเทศกาลและวันหยุดยาว จึงคาดว่าช่วงเดือน ธ.ค.ที่มีวันหยุดยาวติดต่อกัน เช่น วันพ่อแห่งชาติและวันรัฐธรรมนูญและช่วงเทศกาลปีใหม่ จะมีการเดินทางระหว่างจังหวัดและอาจมีการเฉลิมฉลองในเทศกาลปีใหม่มากกว่าปีที่ผ่านมา จะทำให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มขึ้น</p>	
<p>หมอเถื่อน</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (แนวหน้า, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, มติชน, ผจก., ข่าวสด, สยามรัฐ, inn, ch3plus, acnews, nation, ch7, newtv, thailandplus)</p> <p>- นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. เผย สบส. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปคบ. บุกจับหมอเถื่อนในคลินิกเสริมความงาม ย่านรามอินทรา พบจบการศึกษาระดับ ปวช. แอบอ้างเป็นแพทย์มาให้บริการเสริมความงาม พนักงานเจ้าหน้าที่ฯ จึงแจ้งข้อหาแก่ผู้กระทำความผิดในเบื้องต้น 5 กระทั่ง พร้อมออกคำสั่งเรียกผู้ประกอบการและแพทย์ผู้ดำเนินการสอบเพิ่มเติม</p>	
<p>แพทย์ผิวหนังแนะนำห้ามให้ปลอดภัย</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, มติชน, thebangkokinsight, ch3plus, thereporters, TNN, mcot, thailandplus)</p> <p>- นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึง การทำสีผมมีความนิยมสูงในปัจจุบัน แต่อาจทำให้เส้นผมหยาบกระด้าง ผมเสีย หรือผมขาดง่ายจากสารเคมีที่ใช้ย้อมผม หากสารเคมีสัมผัสผิวหนังศีรษะทำให้เกิดการระคายเคือง หรือคนที่มีการแพ้ย้อมผม อาจทำให้หนังศีรษะเป็นผื่นมาก เกาเป็นแผล หรือมีผื่นทั่วทั้งร่างกายได้ สถาบันโรคผิวหนังมีคำแนะนำการเลือกย้อมผมควรอ่านฉลาก คำเตือน การปฏิบัติให้ถูกต้อง และควรทดสอบการแพ้ก่อนย้อมผม หากมีอาการผื่นปฏิกิริยาควรหยุดใช้ทันที และปรึกษาแพทย์ผิวหนัง</p>	
<p>กรมอนามัยแนะ 4 ข้อพิตร่างกายแฟนบอลพร้อมเชียร์บอลโลก</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., sanook, inn, TNN, prd)</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย แนะนำแฟนบอลพิตร่างกายเชียร์ฟุตบอลโลกด้วยการดูแลตัวเอง 4 ข้อ 1.นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ เหมาะสมตามวัย 2.ดื่มน้ำให้มาก 3.หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และคาเฟอีน 4.มีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ โดยการออกกำลังกายแบบแอโรบิก เช่น การเดินเร็ว ย่ำเท้าอยู่กับที่ จ็อกกิ้ง ประมาณวันละ 30 – 60 นาที 3 – 5 วันต่อสัปดาห์ จะช่วยให้การทำงานของหัวใจและปอดดีขึ้น ร่างกายแข็งแรงพร้อมเชียร์บอลโลกตลอดการแข่งขัน</p>	
<p>ผลิตภัณฑ์อวดอ้างสรรพคุณ</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, thailandplus)</p> <p>- อย. พบการโฆษณาทางเว็บไซต์อวดอ้างสรรพคุณเกินจริงของผลิตภัณฑ์ Sundos เลข อย. 11-1-06353-1-0404 สามารถรักษาโรคเบาหวาน จากการตรวจสอบพบว่า เป็นข้อมูลลวง นอกจากนี้ ยังพบมีการแอบอ้างชื่อและภาพบุคลากรทางการแพทย์เป็นผู้คิดค้นผลิตภัณฑ์ดังกล่าว แต่ไม่พบว่าเป็นแพทย์จริงแต่อย่างใด เตือนผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อโฆษณาลักษณะนี้</p>	
<p>'โตโน่' หรือ รพ.นครพนม-คำม่วน จัดซื้อเครื่องมือแพทย์</p> <p>สื่อที่แนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, เรื่องเล่าเช้านี้, โชนกระแส, บ้านเมือง, มติชน, head topics, amarin, TNN)</p> <p>- ดาราศิลปินชื่อดัง โตโน่ นายภคิน คำวิลัยศักดิ์ อายุ 36 ปี พร้อมด้วย น.ส.นลินธรณ์ รัตนวรารังกูร หรือ เมษ์ ผู้จัดการส่วนตัว น.ส.สิริมาท ต่อวิริยะเลิศชัย ผอ.ฝ่าย Social Impact and Partnership โครงการเทใจต่อทคอม มูลนิธิเทใจต่อทคอม</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>และดร.มีชัยพร สุวรรณราช ดร.คำหล้า ราชวงศ์ รองผอ.รพ.แขวงคำม่วน สปป.ลาว รวมถึงเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือวางแผนทางขอรับการสนับสนุนเกี่ยวกับการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ เพิ่มศักยภาพการรักษาให้กับรพ.แขวงคำม่วน และรพ.นครพนม โดยยอดบริจาคที่ได้รับคือ 87,704,542 บาท</p>	
<p>โรคทิวาต์แอฟริกาในสุกร สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, สยามรัฐ) - นายกฤษฏี ทองศิริวรรณ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี แจ้งว่าสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแก่งกระจาน พบสุกรป่วยด้วยโรคทิวาต์แอฟริกาในสุกร ในพื้นที่หมู่ที่ 5 หมู่บ้านสวนใหญ่พัฒนา ต.ป่าเต็ง อ.แก่งกระจาน มีแนวโน้มแพร่ระบาด จึงสั่งให้พื้นที่เป็นเขตโรคระบาดชั่วคราว และห้ามไม่ให้เคลื่อนย้ายหมู เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเท่านั้น</p>	-
<p>วันเอดส์โลก สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ สก๊อปหน้า 1 - การแพร่ระบาดของเอชไอวีอยู่ในภาวะแห่งอันตราย เนื่องด้วยทรัพยากรทั้งจำนวนบุคลากร งบประมาณ การบริหารจัดการลดน้อยลง ซึ่งเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 รวมถึงวิกฤติของโลกในมิติอื่น ๆ ทั้งสงคราม เศรษฐกิจ ยาเสพติด โรคระบาด ความยากจน จากคำขวัญวันเอดส์โลก (World AIDS Day) ในปีนี้ 1 ธันวาคม พ.ศ.2565 "Equalize ทำให้เท่าเทียม" ยังคงเป็นคำถามว่านโยบายถูกนำไปสู่ภาคปฏิบัติอย่างจริงจังหรือไม่ ขณะเดียวกันเขาเหล่านั้นบางคนยังไม่สามารถกลับไปอยู่ร่วมกับครอบครัว สังคมได้ และเหตุใดระยะเวลาที่ผ่านมาจึงไม่สามารถปรับเปลี่ยนความรู้ ความเชื่อ ความคิดของครอบครัว...บางสังคมได้อย่างสมบูรณ์แบบ</p>	
<p>ไทยติดอันดับ 47 ประเทศที่มีความรุนแรงมากสุดในโลก สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ isranews - จากการจัดอันดับประเทศที่มีความสงบสุขของโลกในปี 2565 ดัชนีสันติภาพโลก (Global Peace Index) พบว่าประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 103 จากจำนวน 163 ประเทศ และเป็นประเทศที่มีความรุนแรงในลำดับที่ 47 จากจำนวน 163 ประเทศ โดยมีผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากความรุนแรงมูลค่า 88,331.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มูลค่าความเสียหาย 52,692.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นมูลค่าความเสียหายต่อคนคือ 761.6 ดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น 4% ของมูลค่าผลิตภัณฑ์รวมในประเทศ (GDP) ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้จัดตั้งสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาโยบายและขับเคลื่อนแก้ปัญหาเชิงระบบอย่างต่อเนื่อง แก้ปัญหาความรุนแรงและผลักดันเข้าวาระเร่งด่วนแห่งชาติ</p>	-